



Thông tin Đọc Sách Mùa Hè 2023

	<p><u>Đọc sách Mùa hè 2023: All Together Now</u> All Together Now! (Bây giờ Tất cả Cùng nhau Đọc!) Chương trình Đọc sách Mùa hè 2023 khuyến khích trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn đọc sách và khám phá các hoạt động vui chơi, giáo dục và sáng tạo với Thư viện Công cộng Wichita suốt mùa hè dài! https://www.wichitalibrary.org/summerreading</p>
	<p>Chào mừng các bạn đến với <u>Camp BOOK IT!</u>, chương trình hoạt động và đọc sách mùa hè miễn phí để giúp trẻ em tham gia trong suốt những tháng hè. Phần tốt nhất? Trẻ tham gia Camp BOOK IT! đáp ứng mục tiêu đọc của mình mỗi tháng sẽ có thể nhận được Personal Pan Pizza® miễn phí một lần - giống như cách tham gia BOOK IT! trong năm học! https://www.bookitprogram.com/articles/summer-reading/camp-book-it</p>
	<p>Mùa hè này, hãy kiếm một cuốn sách miễn phí thông qua <u>Chương trình Đọc sách Mùa hè của Barnes & Noble</u> dành cho trẻ em từ lớp 1 đến lớp 6. Đọc tám cuốn sách bất kỳ trong mùa hè này và ghi vào <u>Nhật ký Đọc sách Mùa hè</u>. Mang nhật ký đã hoàn tất của mình đến cửa hàng Barnes & Noble từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 8 năm 2023. https://www.barnesandnoble.com/b/summer-reading/ /N-2m39 <i>Kéo xuống cuối trang web để tìm các mẫu nhật ký bằng tiếng Anh và tiếng TBN.</i></p>
	<p><u>Scholastic Summer Reading program</u> mang đến cho trẻ em trải nghiệm đọc sách thú vị, miễn phí và an toàn trong mùa hè, đồng thời giúp cung cấp sách cho những trẻ em có ít/hoặc không có cơ hội tiếp cận sách trong mùa hè, giúp mọi trẻ em đều được đọc sách. Diễn ra từ ngày 04 tháng 5 - ngày 23 tháng 8 năm 2023 trên <u>Scholastic Home Base</u>. https://www.scholastic.com/site/summer-reading.html</p>
	<p><u>Watermark Books</u> Đọc thẻ BINGO dành cho lớp PreK đến lớp 5. Thẻ đọc miễn phí cho lớp 6 trở lên. Dành phần thưởng đã đọc xong và tham gia cơ hội giành được Giải thưởng Lớn! Phiếu tham gia phải nộp cho Watermark Books hoặc Love of Character trước 3 giờ chiều Thứ Năm, ngày 31 tháng 8 năm 2023 để đủ điều kiện tham gia bốc thăm giải thưởng lớn. Không cần phải mua sách để tham gia. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng gửi email cho chúng tôi tại melissa.fitzgerald@watermarkbooks.com https://www.watermarkbooks.com/summer-reading-2023</p>
	<p>Chào mừng tất cả các bạn đến với <u>Trại Đọc sách Mùa hè HPB</u>, nơi đây các trại viên trực tuyến và những vị giám hộ đáng tin cậy của họ có thể có đây những bài đọc và hoạt động thú vị để luôn bận rộn trong những ngày hè lười biếng! Trại Đọc sách Mùa hè bắt đầu vào thứ Năm, ngày 01 tháng 6 và kéo dài đến thứ Hai, ngày 31 tháng 7. Đăng ký ngay bây giờ để nhận thông tin nhắc nhở về trại, đồng thời nhận danh sách đọc và các hoạt động thú vị để giúp con mình bận rộn suốt mùa hè! https://b.halfpricebooks.com/summer-reading/</p>



Thông tin Đọc Sách Mùa Hè 2023

 <p>CHUCK E. CHEESE®</p>	<p>Đặt mục tiêu, theo dõi tiến độ của mình và kiếm thẻ đổi thức ăn tại Chuck E. Cheese!</p> <p>READING REWARDS CALENDAR</p> <p>https://www.chuckecheese.com/wp-content/uploads/2022/12/LSM_Rewards_Reading_Calendar_23.pdf</p>
 <p>Summer Book Club</p>	<p>The Popcorner mời trẻ em ở độ tuổi đi học đọc 10 cuốn sách, rồi mang phiếu câu lạc bộ sách với tên các sách đã đọc xong đến một trong hai cửa hàng và chọn một gói bắp rang mới làm xong, nóng hổi với bất kỳ hương vị nào từ lồng giữ ấm của chúng tôi để mang đi, bao gồm Gourmet Buttered, Kettle Corn, Savory Cheddar, hoặc Old Time Caramel. Chương trình có thể được thực hiện nhiều lần trong suốt mùa hè.</p> <p>Tải nhật ký đọc sách của câu lạc bộ tại đây: https://bit.ly/pcbc23</p>
	<p>Cuộc Phiêu lưu Trại hè Ảo Capstone Diễn ra tại Đây!</p>  <p>Nơi việc Đọc Mùa hè, học và sáng tạo có thể đưa các em phiêu lưu suốt cả mùa hè! Bảng lựa chọn hai tuần một lần và 120 cuốn sách điện tử MIỄN PHÍ có thể tìm thấy ở đây: bit.ly/capstonesummer23</p>
 	<p>Danh sách Đề cử William Allen White 2023-2024</p> <p>Nếu bạn muốn bắt đầu và đọc những cuốn sách này, bạn có thể mượn chúng từ thư viện công cộng hoặc mua từ bất kỳ tiệm bán sách nào. Nhiều sách có sẵn ở dạng sách nói và sách điện tử. Tìm danh sách trên trang web của thư viện trường của bạn hoặc trang web của thư viện quận của chúng tôi. https://www.usd259.org/Page/14224</p> <p>Bấm vào đây để xem danh sách áp phích sách: https://bit.ly/WAWposter</p> <p>Tìm hiểu thêm về sách và tác giả trên TeachingBooks.net. https://bit.ly/3-5WAW https://bit.ly/6-8WAW</p>
<p>Battle of the Books</p>	<p>Danh sách Sách của Battle of the Books 2023-2024</p> <p>Chương trình Battle of the Books sẽ bắt đầu khi trường bắt đầu vào tháng Tám. Nếu muốn tham gia, bạn có thể bắt đầu và đọc trong mùa hè này. Tìm danh sách trên trang web của thư viện trường hoặc trang web của thư viện quận của chúng tôi. https://www.usd259.org/Page/14224</p> <p>Có danh sách cho các lớp Tiểu học 3-5 và các lớp Trung học cơ sở 6-8. Tìm hiểu thêm về sách và tác giả trên TeachingBooks.net. https://bit.ly/3-5BOTB https://bit.ly/6-8BOB</p>